
 

 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2565 
วันที่  21  เดือน ธันวาคม  2565 เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 
............................................. 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายดอเลาะ    เปาะแว ประธานสภาเทศบาล ดอเลาะ    เปาะแว 
2. นายมาหะมะ    สาโอะ รองประธานสภาเทศบาล มาหะมะ    สาโอะ 
3. นายนิอุสมาน       สะมะแอ สมาชิกสภาเทศบาล นิอุสมาน       สะมะแอ 
4. นายมะรอมือลี    โล๊ะดิง สมาชิกสภาเทศบาล มะรอมือลี    โล๊ะดิง 
5. นายราเสะ     ฮาแวโย สมาชิกสภาเทศบาล ราเสะ     ฮาแวโย 
6. นางสาวสุไรยา สะอิ สมาชิกสภาเทศบาล สุไรยา สะอ ิ
7. นายยาเดช  เจะแต สมาชิกสภาเทศบาล ยาเดช  เจะแต 
8. นายซูรฮัน   มูซอ สมาชิกสภาเทศบาล ซูรฮัน   มูซอ 
9. นายมะตอลา    อารงค์ สมาชิกสภาเทศบาล มะตอลา    อารงค์ 

10. นายรอมือลี  อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล รอมือลี  อับดุลเลาะ 
11. นายอาดิล   หะยีอีแต สมาชิกสภาเทศบาล อาดิล   หะยีอีแต 
12. นางแอเสาะ     สะนิ สมาชิกสภาเทศบาล แอเสาะ     สะนิ 

 
 

รายช่ือผู้บริหารเข้าประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายลุตฟี           หะยีอีแต นายกเทศมนตรี ลุตฟี           หะยีอีแต 
2. นายธีรมัตถ์         แวยูโซ๊ะ รองนายกเทศมนตรี ธีรมัตถ์         แวยูโซ๊ะ 
3. นายเจะน๊ะ         สะอ ิ รองนายกเทศมนตรี เจะน๊ะ         สะอ ิ
4. นายอับดุลรอแม  ลามะทา เลขานายกเทศมนตรี อับดุลรอแม  ลามะทา 
5. นายอับดุลรอแม   แป ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อับดุลรอแม   แป 

 

รายช่ือเลขานุการสภาเทศบาล 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายไพสิฐ   นรารักษ์ รองปลัดเทศบาล ไพสิฐ   นรารักษ์ 
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ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายคัมภีร์    ดาแนแม ปลัดเทศบาล คัมภีร์    ดาแนแม 
2. นายวาเหะ  อับดุลราซิ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วาเหะ  อับดุลราซิ 
3. นายอัณณัส        ขุนกาเซ๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ อัณณัส        ขุนกาเซ๊ะ 
4. นายแวอัดนัง      สะนุง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ แวอัดนัง      สะนุง 
5. นายหะยีอับดุลอาซีส มะสูกา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หะยีอับดุลอาซีส มะสูกา 
6. นายวันสมาน    อิลวานุดดีน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม วันสมาน    อิลวานุดดีน 
7. นายอัซมิน      หะยีสาแล ผู้อำนวยการกองช่าง อัซมิน      หะยีสาแล 
8. นางโสภิดา  ชัยทิพย ์ ผู้อำนวยการกองคลัง โสภิดา  ชัยทิพย ์
9. นางสะปีเยาะ ดิเลาะ    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารสุข สะปีเยาะ ดิเลาะ    

10. นางจิราพร   บินอาลี   หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง จิราพร   บินอาลี   
11. นางฉัตรนียา  ทัศนลีลพร หน.ฝ่ายอำนวยการ ฉัตรนียา  ทัศนลีลพร 
12. นายประกอบพร  ทองพูล หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ประกอบพร  ทองพูล 
13. นางอาบีบ๊ะ  เวชประสิทธิ์ หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี อาบีบ๊ะ  เวชประสิทธิ ์
14. นายอับดุลเลาะ   ซิโมง หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณ อับดุลเลาะ   ซิโมง 
15. นางสาวอานี  แวมะ พยาบาลวิชาชีพ อานี  แวมะ 
16. นางสาวโซเฟีย  แวยูโซ๊ะ นักวิชาการสาธารณสุข โซเฟีย  แวยูโซ๊ะ 
17. นางสาวฮูไซมะห์  กือเด็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฮูไซมะห์  กือเด็ง 
18. นางเกศินี   เซ็งกะชรี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เกศินี   เซ็งกะชรี 
19. นายอานนท์ บุญมาศ นักวิเคราะห์ฯ อานนท์ บุญมาศ 
20. นายฮามูดี  ลามะทา นักพัฒนาชุมชน ฮามูดี  ลามะทา 
21. นางสาวปามีลา  ฮามุ นิติกรปฏิบัติการ ปามีลา  ฮาม ุ
22. นางสนานี    ดือเระ เจ้าพนักงานพัสดุ สนานี    ดือเระ 
23. นางสาวทัศนีญา  ตะโละดิง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทัศนีญา  ตะโละดิง 
24. นายมะรอโซ  ตาลีเตง เจ้าพนักงานธุรการ มะรอโซ  ตาลีเตง 
25. นางสาวโนรฮาฟีซา  บินดอเลาะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โนรฮาฟีซา  บินดอเลาะ 
26. นางอลิซา  เจ๊ะแต คนงาน อลิซา  เจ๊ะแต 
27. ว่าที่ร.ต.ไซฟูเลาะ  อับดุลเลาะ คนงาน ไซฟูเลาะ  อับดุลเลาะ 
28. นางนิภาวดี  เลาะนะ ผช.จพง.ธุรการ นิภาวดี  เลาะนะ 
29. นางสาวฮัสนะ  มาหามะ คนงาน ฮัสนะ  มาหามะ 
30. นางสาวอาอีดะห์  แป คนงาน อาอีดะห์  แป 
31. นางสาวมูรนี  ตาเยะ คนงาน มูรนี  ตาเยะ 
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายไพสิฐ  นรารักษ์     - ได้แจ้งต่อสภาท้องถิ่นเทศบาล ในการแต่งก ายการเข้าร่วมประชุมให้แต่ง
เลขานุการสภา เคร่ืองแบบ  ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่น
 กำหนดขออนุญาต เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4         
 คร้ังที่  1 ประจำปี 2565  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม
 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายดอเลาะ   เปาะแว  ในระเบียบวาระน้ีที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 2 มีเรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล    1.1. เร่ืองเพื่อทราบเร่ืองที่ 1 เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้มีการบรรจุแต่งต้ังจาก   

บัญชีสอบสายบริหารของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 4 ราย และ รับโอน
พนักงาน เทศบาล จำนวน 2 รายประกอบด้วย 

       - นางสาวสุวิมล  แซ่เฮง            หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
                         - นางสาวมีนา  สุวรรณขำ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
                                  - นายประกอบพร  ทองพูล  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
      - นางอาบีบ๊ะ  เวชประสิทธิ์   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  
      - นายอับดุลเลาะ ซิโมง    หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

   - นายวาเหะ อับดุลราซิ   หัวหน้าสำนักปลัด   
นายดอเลาะ   เปาะแว ขอเชิญพนักงานเทศบาลดังกล่าวได้แนะนำตัวให้ที่ประชุมรู้จัก ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล คนท่ี 1  นางสาวสุวิมล  แซ่เฮง เข้าอบรมประจำตำแหน่ง ณ สถาบันพัฒนาบุคคล
 ท้องถิ่น  

คนท่ี 2 นางสาวมีนา  สุวรรณขำ ที่บ้านน้ำท่วม 
คนท่ี 3- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อำนวยการกองและ

 หัวหน้าราชการทุกท่าน ผมนายประกอบพร  ทองพูล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
 สังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการและสังคม ย้ายมาจากเทศบาลตำบลควนเนียง ต้ังใจ
 จะปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ
 คนพิการให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้รับการช่วยเหลือตรงน้ี และได้รับโอกาสเข้าถึง
 ปัจจัยในการดำรงชีวิต ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกท่านที่ให้การ
 ต้อนรับครับ 

คนท่ี 4 - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิก ปลัด และ ผู้ อำนวยการกอง   
 ทุกท่านดิฉันนางอาบีบ๊ะ เวชประสิทธิ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

   คนท่ี 5 - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้ อำนวยการกอง   
   ทุกท่านผมนายอับดุลเลาะ  ซีโมง  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณย้ายมา
   จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึ ง จ .ประจวบคีรีขันธ์  ต้ังแ ต่วันที่  1          
   พฤศจิกายน 2565 บ้านเกิดเป็นชาวสายบุรี จ.ปัตตานี รู้สึกยินดี ดีใจที่ได้ร่วมงาน
   ครับ 
   คนท่ี 6 - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อำนวยการกองและ
   หัวหน้าส่วนทุกท่านผมนายวาเหะ  อับดุลราซิ  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด โอนมา
   จากเทศบาลตำบลยี่งอ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ซึ่งก็กลับมาอีกคร้ังในรอบ 2 ปี
   กว่าๆ ครับ เป็นคนบาเจาะครับ ขอบคุณครับ 
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1.2 เร่ืองเพื่อทราบเร่ืองที่ 2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ( กองยุทธศาสตร์ฯ ) 

นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง หลักการและเหตุผล เพื่อที่ประชุมพิจารณาด้วย 
ประธานสภาเทศบาล  
นายลุตฟี   หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล    
นายกเทศมนตรี     
 

หลักการ 
  ด้วยหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบาเจาะ    
ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลกาสรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น
ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลฯที่ได้แจกให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประจำ  

เหตุผล 
    เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
   ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมเติมถึง ฉบับที่3 พ.ศ.2561  

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอต่อสภาเพื่อทราบต่อไป 

 

ข้อระเบียบ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ .ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ .ศ.2561    
ข้อ 30 (5)  

 

นายไพสิฐ  นรารักษ์      - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร ผมขออนุญาตให้กองยุทธศาสตร
เลขานุการสภา  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายแวอัดนัง  สะนุง - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนทุกท่านครับ 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ผมขอชี้แจงรายงานเพื่อทราบ ทุกปีโดยระเบียบต้องรายงานปีละ 1 คร้ัง ภายใน
   เดือนธันวาคม ทุกปีรายงานตามปกติเหมือนปีที่ผ่านมา  
                                2.1 ความสำคัญในส่วนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อ
   นำมาประสานได้ 
                                2.2 ผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา และได้ดำเนินการตามเป้าหมายให้มี  
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมผลการปฏิบัติงานแต่ละแผน 

งาน 
                                2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 
                                      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
   และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
                                      ข. ยุทธ์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ 
                               (รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
   ฉบับที่ 4) ข้อ 1 – ข้อ 7 หน้า 14-24  
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     ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
                                - ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบาเจาะ เพื่อใช้ ในการรวบรวมข้อมูล        
   แผนพัฒนาที่เกิดขึ้นและนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ 
                        ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น (รายละเอียดแนบท้าย หน้า 26-27) 
                                3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ 
                                    1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                    2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                                    3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย        
                                        ของสังคม 
                                    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
                                        และการท่องเที่ยว 
                                    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
                                        ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                    6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี                         
 

นายดอเลาะ   เปาะแว -เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ .ศ.2565    
   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
มติท่ีประชุม  - ไม่มี /รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
คร้ังที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565  

นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ ได้อ่านรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุม
   พิจารณา เพื่อลงมติรับรอง ขอเชิญครับ 
นายไพสิฐ   นรารักษ์ - ได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี 
เลขานุการสภา            2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2565  ให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายดอเลาะ   เปาะแว - เมื่อที่ประชุมได้ทราบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2565 ที่เลขานุการเทศบาลตำบลบาเจาะได้อ่านแล้ว
   น้ัน มีสมาชิกท่านใด จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความของรายงานการ
   ประชุม ขอเชิญครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
มติท่ีประชุม               - รับรอง   
 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่อง  กระทู้ถาม 
             -  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

        -  ไม่มี  - 
 



 

 

 
 

-6- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5        ญัตติ เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา 
 5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) 
 

นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายลุตฟี   หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล    
นายกเทศมนตรี      

หลักการ 
 

 ตามที่ เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 
สมั ยสามัญ  สมั ยที่  3 คร้ังที่  2 ประจำปี  2565 วันที่  23 สิงหาคม 2565       
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ ระเบียบวาระที่ 10 
ญัตติ เร่ือง การกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เน่ืองจากข้อความที่ได้ระบุในเทศบัญญัติประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการผิดพลาด หน่วยงานกองช่าง จึงมีความประสงค์ขอ
ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 จำนวน 2 รายการ คือ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกูโบร์พงบือญา – เพชร
เกษม จำนวน 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนกูโบร์พงบือญา – เพชรเกษม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 616.00 เมตร  (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2524 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 4 
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 19 (กองช่าง) 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสวนสาธารณะบ้านดู
กูแคและ จำนวน 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าสวนสาธารณะบ้านดูกูแคและ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375.00 เมตร    (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2524 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 4 
หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14 (กองช่าง) 
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เหตุผล 
 

เน่ืองจากว่าข้อความ ในเทศบัญ ญั ติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกูโบร์
พงบือญา – เพชรเกษม จำนวน 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนกูโบร์พงบือญา – เพชรเกษม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 154.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 616.00 
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2524 
มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติมคร้ังที่  4 หน้าที่  8 ลำดับที่  19 (กองช่าง) และโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสวนสาธารณะบ้านดูกูแคและ จำนวน 255,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสวนสาธารณะบ้านดูกูแค
และ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นไป
ตามพระราชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2524 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14 
(กองช่าง) ปรากฏว่าฝ่ายธุรการได้เกิดความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสารที่ได้ระบุใน
เทศบัญญัติ จึงขออนุมัติดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2565 ประเภทน้ีไว้ 

 

ข้อความเดิม 
 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกูโบร์พงบือญา – เพชร
เกษมจำนวน 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนกูโบร์พงบือญา – เพชรเกษม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 616.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2524 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 4 
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 19 (กองช่าง) 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสวนสาธารณะบ้านดูกู
แคและ จำนวน 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้า สวนสาธารณะบ้านดูกูแคและ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือพ้ืน ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2524 มาตรา 
16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
คร้ังที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14 (กองช่าง) 
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ข้อความใหม่ 
 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกูโบร์พงบือญา – เพชร 
 เกษม จำนวน 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ถนนกูโบร์พงบือญา – เพชรเกษม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร   
 (ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ 
 ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2524 มาตรา 
 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
 คร้ังที่ 4 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 19 (กองช่าง) 
  -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสวนสาธารณะบ้านดูกู
 แคและ  จำนวน 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ทางเข้าสวนสาธารณะบ้านดูกูแคและ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร 
 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญั ติกำหนดแผนและ
 ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2524 มาตรา 
 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
 คร้ังที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14 (กองช่าง) 

 

ข้อระเบียบ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕6๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายดอเลาะ   เปาะแว -เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด  ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุ
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี       
                      งบประมาณ พ.ศ.2565 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ/ หากไม่มีขอมติ  
                               ที่ประชุมด้วย ขอเชิญครับ  
มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ 
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5.2 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบาเจาะ ( กองช่าง ) 
นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายลุตฟี   หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล    
นายกเทศมนตรี   

หลักการ 
ด้วยหน่วยงานกองช่าง เทศบาลตำบลบาเจาะ จัดทำโครงการก่อสร้าง

 สะพาน ถนนดูกู 1 สะพานกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่
 เทศบาลกำหนด) เงินงบประมาณ 1,440,000 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนสี่หมื่นบาท
 ถ้วน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2524 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตาม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 118 (กองช่าง) 

เหตุผล 
 

                 ในการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบาเจาะคร้ังน้ี ได้จัดทำโครงการ
ก่อสร้างสะพาน ถนนดูกู 1 รายละเอียดตามหลักข้อ 1 ด้วยชาวบ้านชุมชนบ้านดูกู
ที่อาศัยอยู่บริเวณถนนดูกู 1 และผู้ที่สัญจรถนนสายน้ีได้แจ้งให้ทางเทศบาลตำบล
บาเจาะ ทำการก่อสร้างสะพาน ถนนดูกู 1 ตัวใหม่เพราะสะพานเดิมมีอายุการใช้
งานนานมากแล้วพื้นปูนเกิดการทรุดตัวและท้องพื้นปูนแตก หลุด จนเห็นเหล็ก 
สร้างความไม่มั่นใจแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก หากเทศบาลตำบล    
บาเจาะไม่ดำเนินการก่อสร้างสะพานตัวใหม่ อาจจะเกิดความเสียหายและอันตราย
ได้ เทศบาลตำบลบาเจาะจึงมีความจำเป็นที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพาน ถนนดูกู 
1 ใหม่เพื่อจะได้มีสะพานที่ได้มาตรฐานคงทน และเพื่อเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่ร้องขอไว้ ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางน้ีต่อไป และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  สำหรับ โครงก ารที่ จะขออนุมั ติ จ่ายจาก เงินสะสมคร้ังน้ี  เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2524 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ .ศ .2566 - 2570) หน้าที่  74 ลำดับที่  118 (กองช่าง) ในการน้ี
หน่วยงานกองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ไม่สามารถที่จะ
โอนเพิ่ม – ลดได้ แต่เพื่อสนองความต้องการและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต่อไป 

   (รายละเอียดยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลบาเจาะแนบท้ายญัตติน้ี) 
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     ในการสำรองเงินสะสมของเทศบาลคร้ังน้ี เทศบาลตำบลบาเจาะสำรองเงิน
    จำนวน 3 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและพิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายรับที่
    จะเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลเพียงพอและคาดว่าสามารถใช้จ่ายเงินได้ถึงสิ้ น          
    ปีงบประมาณ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลคร้ังน้ี จำนวน 1,440,000 
    บาท (หน่ึงล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

ข้อระเบียบ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 (1) กำหนดว่า “ให้  

กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ 
 ประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น หรือ
 ตามที่กฎหมายกำหนด” โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

นายดอเลาะ   เปาะแว - เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและ
ประธานสภาเทศบาล เหตุผล ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบาเจาะ มีสมาชิกท่านใดจะ         
                               อภิปราย  ขอเชิญครับ/หากไม่มีขอ มติที่ประชุมด้วย ขอเชิญครับ  
มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 
 

5.3 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  ( กองสาธารณสุข ) 
นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายลุตฟี   หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล    
นายกเทศมนตรี  

หลักการ 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบาเจาะ  มีความประสงค์ที่
   จะดำเนินการจัดซื้อที่ ดินเพื่อ เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล      
   บ า เจ า ะ  จึ ง จ ำ เป็ น ที่ จ ะ ต้ อ ง ซื้ อ ที่ ดิ น จ ำ น ว น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  5 ไ ร่                           
   เป็นเงิน 1,750,000.-บาท  
 

เหตุผล 
    ด้วยเทศบาลตำบลบาเจาะ เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อที่ดินสถานท่กำจัดขยะ
   มูลฝอยเน้ือที่ ไม่น้อยกว่า  5 ไร่  ซึ่งอยู่ในเขตหรือนอกเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ  
   เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดซื้อที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล
   บาเจาะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และ
   สิ่งแวดล้อม บริเวณรอบๆ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบาเจาะ   

                               (รายละเอียดยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลบาเจาะแนบท้ายญัตติน้ี) 
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    ในการสำรองเงินสะสมของเทศบาลคร้ังน้ี เทศบาลตำบลบาเจาะสำรองเงิน 
   จำนวน 3 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและพิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายรับที่
   จะเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลเพียงพอและคาดว่าสามารถใช้จ่ายเงินได้ถึงสิ้ นปีงบ
   ประมาณ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลคร้ังน้ี จำนวน 1,750,000.- บาท 
   (หน่ึงล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

ข้อระเบียบ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่า ยเงิน       
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ .ศ . 2547 แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  4) พ .ศ . 2561 ข้อ 43 (1)  กำหนดว่า     
   “ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนร้อนของ    
   ประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
   ตามที่กฎหมายกำหนด” โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
นายดอเลาะ   เปาะแว -เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล      
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย ขอเชิญครับ/หากไม่มี        
   ขอมติที่ประชุมด้วย ขอเชิญครับ  
มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       - เรื่องอื่นๆ  
นายดอเลาะ  เปาะแว     -ในระเบียบวาระน้ี มีสมาชิกและพนักงานเทศบาลท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายอาดิล หะยีอีแต - เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อำนวยการกองทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ ครับ 

1. เร่ืองที่จะนำเสนอจากหน้าที่ 36 ตัวผมเองที่นำเสนอจาก นายมะรอมือลี       
ตะโล๊ะดิง สมาชิกสภาฯ ที่ เสนอเร่ืองห้องน้ำที่ตลาดสดจะสอบถามว่ามีความ 
คืบหน้าถึงไหนในการซ่อมบำรุง  

 2. เรื่องการเก็บขยะ ที่เสนอเป็นไปไหมในการเก็บขยะเปลี่ยนช่วงเวลาการเก็บขยะ 
 บริเวณหน้าโรงเรียน หน้าตลาด 
 3. เร่ืองผังสนามกีฬาของเทศบาล อาคารสำนักงาน ได้ออกแบบแล้ว ผังสนามและ
 อาคาร ฝ่ายบริหารต้องนัดประชุมหารืออีกคร้ัง 
                               4. เรื่องเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ เสนอจัดซื้อ 
                               5. โครงการสำนักปลัด เรื่องอบรมศักยภาพบุคลากร ซึ่งมีงบประมาณในเทศบัญญัติ 
 ได้เสนอท่านปลัดและหัวหน้าสำนักปลัดฯ ในการอบรมฯ อยากให้เชิญวิทยากร และ
 เน้นคุณภาพและให้มีประโยชน์ในการอบรม  
                               6. เรื่องถนนที่มีการชำรุดและเสียหาย เช่น ถนนสายหลังอนามัยเทศบาลเป็นไปได้
 ไหมที่จะมีการซ่อมบำรุง  
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นายดอเลาะ  เปาะแว     - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายรอมือลี  อับดุลเลาะ 1. ผมก็อยากถามเร่ืองถังขยะ ได้ดำเนินการไปถึงไหน ยังมีอีกหลายครัวเรือน
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ยังไม่ได้ถังขยะ   
                               2. เรื่องไฟฟ้าริมถนน บางพื้นที่ได้รับการแก้ไขบางพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข 
                               3. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ท่านได้ลงไปสำรวจพื้นที่จริง
 ก่อนปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงานได้ติดตามผลหรือก่อนนำเสนอผู้บริหารทราบ  
                               4. วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 
 แจ้งขอใช้รถ เจซีบี ในการขุดลอกคลองระบายน้ำซึ่งเกิดปัญหาขอให้แก้ไขในส่วน
 ตรงน้ี 
  

นายดอเลาะ  เปาะแว     - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง - เรียนท่านประธานครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 1. เรื่องปัญหาสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ทำให้เทศบาลสกปรกสุนัขขุดคุยขยะ 
                                   2. เรื่องถังขยะ ยังมีหลายรายที่ยังไมไ่ด้รับถังขยะ 
                                   3. นายนิอุสมาน สะมะแอ สมาชิกสภาฯ ฝากเร่ืองรถเก็บขยะสายถนนหลัง  
                                       โรงเรียนบาเจาะ 
  

นายดอเลาะ  เปาะแว     - ครับ ผมขอเรียนให้ ผอ.สาธารณสุขฯ ฝากเร่ืองถังขยะ ที่สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล      เสนอด้วยครับ มีท่านใดจะเสนออีกครับ เชิญครับ 
นางสาวสุไรยา สะอิ       - เรียนประธานสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด ผู้อำนวยการทุกท่าน               
สมาชิกสภาเทศบาล      เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เจอปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าฉับพลัน ชาวบ้านได้รับ
 ผลกระทบ ก่อนอื่นต้องขออธิบายในฐานะเป็นสมาชิกสภาฯ เห็นถึง ความสำคัญของ
 ชาวบ้าน บางพื้นที่ก็ขออนุญาตใช้อำนาจของรองนายกเจะน๊ะ เพื่อเข้าช่วยเหลือ
 ชาวบ้าน ก่อนเข้าสภาฯ ได้พูดกับชาวบ้านและสัญญากับชาวบ้านเข้ามาทำหน้าที่
 ตรงน้ี ใจเขาใจเรา ได้เข้าไปเยี่ยมและมองปัญหาที่เกิด เช่น ชาวบ้านได้รับความ
 เดือนร้อนเกิดพายุมีต้นไม้ หล่นทับบ้านเรือนเสียหาย ขอให้พวกเราทุกคนได้เข้าไป
 เยี่ยม แก้ไขจุดที่เกิดเหตุเข้าไปหาชาวบ้านเหมือนที่ตอนหาเสียง ไม่มีอะไรติดไม้ติด
 มือแต่ขอให้ใส่ใจ เป็นขวัญกำลังใจว่าเราไม่ทอดทิ้งชาวบ้านในวันที่ประสบภัยพิบัติ 
 น้ำท่วมในตลาดบาเจาะ และหาวิธีป้องกันในการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น เหน่ือยกับ
 งานต้องมาเหน่ือยกับน้ำอีก ในวันน้ันต้องขอบคุณหน่วยทหาร ที่ ได้ให้ความ
 ช่วยเหลือที่แบ่งปันกระสอบทรายมากั้นน้ำ โดยได้ให้ความช่วยเหลือมัสยิดและ
 โรงเรียน ทั้งน้ีทั้งน้ันได้มีเสียงตอบรับที่ดี ความคิดดี ทำดี ส่งผลมากับองค์กรของ
 เทศบาล ต่อไปการขุดลอกขุดคลองต้องทำรับมือก่อนน้ำท่วมพยายามแก้ไขก่อน   
 ถุงยังชีพถ้าเป็นไปได้อยากให้แจกตอนช่วงฝนตกหนักดีกว่าแจกตอนฝนหยุดตก  
 ท้ายน้ีขอขอบคุณทุกท่าน และ ผู้อำนวยการกองทุกท่านค่ะ                 
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นายดอเลาะ  เปาะแว     - ครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภาเทศบาล                                      

นายคัมภีร์  ดาแนแม - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม                   
ปลัดเทศบาล   ทุกท่านครับ 
                               1. ผมก็มีเรื่อง 2-3 เร่ือง ตามที่สมาชิกสภาฯ นายมะรอมือลี โล๊ะดิง นายรอมือลี 
 อับดุลเลาะ ได้ถามเรื่องถังขยะ เรื่องไฟฟ้า ในประเด็นของสมาชิกสภาฯ นางสุไรยา 
 สะอิ  ได้ถามก่อนที่จะมีฝนมาได้ทำการขุดลอกคูคลอง ก่อนหน้าน้ันแล้ว ท่านรอง
 นายกเจะน๊ะ ได้โทรหาผมถามรถ JCB ใช้ได้แป๊ปเด่ียวแต่รถ JCB เสีย  เราก็
 จำเป็นต้องเอารถ JCB ของชุมชนมาดำเนินการ น้ำฝนจะมาจากน้ำคลองระบายน้ำ
 ไม่ทัน แต่ก็ไม่ได้ท่วมขังนาน ระบายน้ำได้เร็ว ต้องหาวิธีการช่วยเหลือชาวบ้าน บ้าน
 หลังไหนที่โดนพายุก็ได้แสตนบายให้ทีมงานเข้าไปช่วยเหลือทันที 
                               2. เร่ืองถุงยังชีพ ทางหัวหน้าสำนักปลัด รายงานแล้วโดยใช้วิธีเร่งด่วนในการ              
 ดำเนินการได้ประสานกับ ผู้อำนวยการกองคลัง และได้ดำเนินการเร่งด่วนต้องใช้เงิน 
                               สำรองจ่ายรองรับเรื่องถุงยังชีพให้ใช้เงินสะสม 10 เปอร์เซน ข้อ 31 เป็นอำนาจ  
 ของนายก 1-2 วัน น่าจะแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านได้ เบื้องต้นต้องยึดตัวระเบียบ
 ด้วย        
                               3. เรื่องแนวเขตมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ถ้าจะ 
 มี ก ารเป ลี่ ย นแป ล งแนว เข ตจ ะ ต้ องมี ก ารสำรวจ เจ ตนารม ณ์  ต้ อ งดู ใน                   
 ราชกิจจานุเบกษา แนวเขตเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าดูหลักฐาน
 แนวเขตเป็น ของเทศบาล พื้นที่ทับซ้อนกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านไปดูแนว
 เขตต้ังแต่ 5 6 7 ต้ังแต่ สะแต น้ำตกปาโจ ไปเลียบเขาเมาะเอะถึงหลักเขต 1      
 ที่บ่อหินส้มป่อย และ เขตที่ 2 ใกล้บ้านนายมะยูโซะ มาหาหม๊ะ มาถนนทางมัสยิดดู
 กูน้ันเป็นแนว เขตระหว่างเทศบาลกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคู่ขนานสายหลัก
 ประเด็นเทศบาลจะใช้เหตุผล อะไรในการเปลี่ยนแปลงแนวเขต ถ้าเอาคืนสมาชิก 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นอย่างไรเร่ืองน้ีต้องหารือจังหวัดว่าเป็นอย่างไร 
 ประเด็นตอนน้ีอยากเรียนว่า ม.6 ต.บาเจาะ ณ เวลาน้ีทางเทศบาลจะทำอะไรไม่ได้
 เลย ถ้าดูหลักฐานชัดเจนเป็นเขตใน เทศบาล ไม่ใช่เป็นพื้นที่ของ องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลผมได้ประสานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะปรึกษาหารือกับทาง
 จังหวัด จังหวัดว่าไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่ า เพราะว่า แนวเขต ลงวันที่  15 
 สิงหาคม 2565 ให้แนวเขตต้องชัดเจนและเป็นแนว แนวเขตที่ติดต่อกัน และทาง
 เทศบาลจะใช้เหตุผลอะไรในการเปลี่ยนแปลง แนวเขต  
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   - แต่ทั้งน่ีต้องสำรวจเจตนารมณ์จะต้องถามผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังทั้งหมดประมาณ      
 6000 กว่าคน  หรือ 20 %  ประมาณ 1200 คน จะประชุม ประชาคมก็ได้    
 เข้าสภาฯ บรรยายเหตุผลให้ชัดเจน แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะใช้
 อะไรเป็นหลักฐานว่า ม.6 เป็นแนวเขต ถ้าสมมุติทางเทศบาลเอาคืนสิ่งที่จะตามมา 
 สมาชิกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลที่รับค่าตอบแทนไม่รู้กี่ปี องค์การบริหารส่วน
 ตำบลที่ไปสร้างอะไรทุกอย่างที่ไม่ใช่พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นอย่างไร 
 และสุดท้ายทางเทศบาลปล่อยไป ได้อย่างไร ทั้งๆที่อยู่ในเขตเทศบาล ในเรื่องน้ี    
 ขอเวลาหารือจังหวัด และ ผู้อำนวยการกฏหมาย ถ้าสมมุติว่าให้ได้ก็หาเหตุผลกับ
 ชาวบ้าน 1200 คน เพราะอะไร ถ้าเทศบาลต้องเอาคืน  
                               - ประเด็นที่ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างไปโดยไม่ใช่หน้าที่ทาง องค์การ
 บริหารส่วนตำบลดังน้ัน ทางเทศบาลต้อง ให้ความชัดเจน ณ เวลาน้ี 12.56 
 ตารางกิโลเมตร มันรวมติดเขาอยู่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลใช้อยู่ไม่ถึง 12.56 
 ตารางกิโลเมตร ฝากที่ประชุมทางเทศบาลปัญหาเร่ืองที่ดินน่าจะรีบซื้อ เพราะตอนน้ี
 ทางเทศบาลไปทิ้งขยะที่ เทศบาลยี่งอ เทศบาลบาเจาะขอใช้แค่ 1 เดือน ณ ตอนน้ี
 ทางเราไปทิ้งประมาณ 2  เดือนกว่าแล้วถ้าช้าอีกก็จะเป็นปัญหาต้องรีบซื้อที่ดินด่วน 
 หลังจากน้ันทางพัสดุจะ กำหนด TOR ที่ ดินจะซื้ อตรงไหน ระ เบี ยบ  2  ตัว 
 กฎหมายมาตรา 56 (2)(ช) ซื้อ เฉพาะที่ได้ เฉพาะแห่งได้ในการซื้อยูในระเบียบข้อ 
 23 ต้องใช้ราคาประเมิน  ของทางราชการเท่าน้ัน และเอาราคาใกล้เคียงที่ซื้อล่าสุด 
 3 ราย ก็ต้องดูราคาประเมิน ถ้านอกเขตก็ต้องเข้าสภาอีกที่หน่ึง เพื่อทำกิจการนอก
 เขต สมมุติซื้อที่บาเระใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ก็ต้องเข้าสภาฯ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลก็ต้องประชาคมว่าชาวบ้านในเขต องค์การบริหารส่วน
 ตำบลเห็นชอบหรือไหม ถ้าไม่เห็นชอบก็ต้องหาที่อื่นต่อถ้า เห็นชอบ ทางเทศบาล  
 บาเจาะเห็นชอบ ก็ทำรายงานส่งผู้ว่าราชการฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ กิจการ
 นอกเขตจึงสามารถซื้อได้  ต้องใช้ เวลาแต่ต้องรีบดำเนินการ ฝากกองช่าง และ   
 กองสาธารณสุขฯ ด้วย  ขอบคุณครับ                
นายดอเลาะ  เปาะแว    - เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
                                   

นายธีรมัตถ์  แวยูโซ๊ะ     - ครับ เรียนประธานสภา 
รองนายกเทศมนตรี       - ประเด็นเร่ืองแนวเขต คือพื้นที่ 12.56 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นสุขาภิบาลเก่าไหม 
 ถ้าเป็นพื้นที่สุขาภิบาลเก่า รวมทั้ง ม.7 น่าจะไม่ใช่ ประเด็นความรับผิดชอบการที่
 จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ การที่จะโอนเงินงบประมาณมาได้ต้องจัด                     
 งบประมาณลงมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปลัด ต้องหาความชัดเจนว่าระเบียบ 
 กฎหมาย ใครคือผู้อนุมัติ ถ้าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจริงๆ แนวเขตคือ
 ตรงไหน ณ ตอนน้ีมีอยู่แล้วถ้าหลักฐาน การจะโอนเงินงบประมาณตามประชากรที่มี
 อยู่เท่าไร ฉะน้ัน ผมคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแนวแผนผัง ถ้าอยู่ลักษณะ
 แบบน้ีแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ชัด แนวเขตทางทิศตะวันตกบาดง
 อยู่ตรงไหน เพราะว่าอย่างน้อย งบประมาณแต่ละรายต้องชัดเจน คือ เร่ื องใหญ่ ก็
 ต้องประสานจังหวัด  สุดท้ายถ้าหลักฐานไม่มี ต้องเป็ นไปอย่างที่ปลัดบอก
 ครับ    
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นายดอเลาะ  เปาะแว       - ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวาเหะ  อับดุลราซิ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
หัวหน้าสำนักปลัด - ผมขอชี้แจงของสมาชิก สมาชิกสภาอาดิล หะยีอีแต  เร่ือง เลื่อยยนต์          
 งานป้องกันต้องทำหนังสือขออนุญาตทางจังหวัดได้ดำเนินการแล้วครับ รอทาง
 จังหวัดอนุญาตถึงจะซื้อได้ ได้ต้ังงบประมาณไว้แล้วน่าจะไม่นานครับ 
นายดอเลาะ  เปาะแว       - ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอัซมิน  หะยีสาแล - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการกองช่าง กองและหัวหน้าส่วนที่เข้าร่วมประชุมครับ 
 - กองช่างก็มี 2 เรื่องครับ เรื่องไฟฟ้า กับ รถ JCB  
                                  1. เรื่องไฟฟ้า กองช่างได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ ที่ทางกองช่างไปสำรวจก็หลายจุด
 ได้ดำเนินการไปแล้วหลายจุด เพราะว่าในการขยายไม่ใช่ของทางเทศบาล
 โดยตรง ทางเทศบาลไปเพิ่มลากสาย จริงๆ แล้วต้องขอขยาย เราไปทำข้าม
 ขั้นตอน(ลัด) ถ้าขอขยายจะทำให้ล่าช้ากว่าน้ี ก็ขอชี้แจงว่าจะดำเนินการไปเรื่อยๆ 
 บางก็ไม่ทันใจกับสมาชิกเรา เข้าใจครับที่จะให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้าน เราทุก 
                                   คนก็จะช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกันครับ 
                                   2. เรื่องรถ JCB ในวันน้ันน้อมรับในที่ท่านชี้แนะ ก็จะไปปรับปรุงต่อไป เพียงแต่
 ว่าในความต้ังใจของเราบางที่ต้องเข้าใจสถานการณ์ เข้าใจเหตุการณ์ บ้านเรา
 ไม่ใช่น้ำท่วมมิดหลังคา แล้วก็ไม่ใช่น้ำท่วมขัง ท่านสังเกตไหมครับ พอฝนหยุดน้ำ
 จะแห้ง บ้านเราไม่ใช่น้ำขังจะอยู่อย่ างน้ีไม่ได้ ที่ น้ีถ้าเกี่ยวกับ JCB วันน้ันที่  
 สมาชิกสภารอมือลี อับดุลเลาะ ไปถามกับคนขับรถ JCB ผมอยากถามท่านว่าใน
 ห้วง เวลาวันน้ันเป็นวันศุกร์ด้วย แต่ผมไม่เถียงท่าน ถือว่ากองช่างพลาดในการ 
 3.บริหารจัดการเร่ืองน้ี เรายอมรับและจะไปแก้ไข ที่น้ีถ้าสมมุติว่าคนขับรถ JCB 
 ดูแล้วว่าไม่โอเค ผมก็อยากให้ท่านเปลี่ยนหรือยังไงก็ตามท่านเลยครับ เพราะเรา
 ทุกคนก็จะช่วยชาวบ้านทุกคน ครับ 
นายธีรมัตถ์  แวยูโซ๊ะ - ครับขอถามนิดหน่ึง เร่ืองที่ ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงโอเคเข้าใจซึ่งกันและกัน 
รองนายกเทศมนตรี ฝาก อนาคตปีต่อไป เพื่อตัดปัญหาก่อนจะเข้าหน้าฝน 1 เดือน ลุยเลยจะได้ไม่
 ต้องมีปัญหาเร่ืองรถ JCB รถดับที่โรงมะพร้าวเมื่อไรจะไปเอารถกลับ ฝาก
 ผู้อำนวยการกองช่าง ปีหน้าทำก่อนที่ฝนจะมา ขอบคุณครับ 
นายอัซมิน  หะยีสาแล - ขออนุญาตครับ เกี่ยวกับรถ JCB ที่เราไม่ได้เอากลับเพราะว่ารถจะยกก็ไม่ได้จะ
ผู้อำนวยการกองช่าง ยกก็ไม่ได้ ขับก็ไม่ได้ เพราะอุปกรณ์ที่เสียไฮโดรลิกค์ที่บังคับเสีย ถ้าไม่เปลี่ยนจะ
 ขับไม่ได้ เร่ืองน้ีได้แจ้งให้ท่านนายกทราบแล้ว ไม่ใช่จะซ่อมแต่จะซื้อใหม่มา
 เปลี่ยนครับ แต่ถ้าในพื้นที่ของเทศบาลส่วนใหญ่มีแต่คูน้ำ 90 % มีแนวคูอยู่แล้ว 
 ขอบคุณครับ 
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นายดอเลาะ  เปาะแว       - ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางโสภิดา  ชัยทิพย์ - เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัด ผู้อำนวยการกอง และ 
ผู้อำนวยการกองคลัง         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                   - ในส่วนของกองคลัง ขอกำชับเพิ่มการแจกถุงยังชีพ อยากได้เอกสารประกอบ
 ฎีกาการเบิกจ่าย คือ รูปถ่ายถ้าเป็นไปได้อยากให้ได้ทุกชุมชน เหมือนปีที่ผ่านมา
 มีแค่จุด 2 จุด เราเบิกจ่ายเยอะภาพประกอบน้อย ส่วนเร่ืองรายชื่อผู้ รับ      
 ถุงยังชีพตามหลังมาช้ามาก มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง คือรับไปด้วยให้เซ็นไปด้วย
 พร้อมกัน เพราะเวลาเบิกจ่ายจะได้เร็ว ของเราเป็นการเบิกจ่ายแบบเร่งด่วนถ้า
 เอกสารมาช้า การเบิกจ่ายก็จะล่าช้า ขอบคุณค่ะ 
นายดอเลาะ  เปาะแว       - ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอัณณัส  ขุนกาเซ๊ะ - เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม    
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ   ประชุมทุกท่านครับ 
                                   - สำหรับท่าน สมาชิกอาดิล  หะยีอีแต  ได้ให้เก็บขยะตอนกลางคืนน้ัน ดูสภาพ
 แล้วคือน่าจะเก็บไม่ได้ รถระบบไฟก็เสีย รถเก่ามากยิ่งกลางคืนปัจจุบันมีปัญหา
 ในการทิ้งขยะแน่นอน เพราะไปทิ้งที่ยี่งอไปกลับก็ไกล รถก็ร่ัว  
                                   - สำหรับถังขยะ ก็ซื้อแล้วทยอยแจก ก็จะต้ังงบประมาณอีกจะซื้ออีกท่านสมาชิก
 บอกเลยครับให้มาลงทะเบียน ครับ 
                                   - สำหรับเรื่องปืน เราซื้อไม่ได้ครับ ไม่มีอำนาจหน้าที่ครับ จะซื้อปืนยิงสุนัขไม่ได้
 เป็นหน้าที่ของปศุสัตว์ครับ 
นายอัณณัส  ขุนกาเซ๊ะ       - สำหรับขยะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ขยะน้ีในเขต เทศบาล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ทางเทศบาลอยู่ 50 เปอร์เซน แล้ว ประมาณมกราคมก็จะรณรงค์ 2 ชุมชน คือ 
 ชุมชนบาซาซีเกะ กับ ชุมชนบือเจาะ ก็ฝากทุกท่านด้วยครับเร่ืองที่ดินก็อย่างที่
 ปลัดบอก จำเป็นจริงๆ โดยเฉพาะเราไปทิ้งที่ยี่งอ ก็ไป เจรจากับเทศบาลยี่งอแค่ 
 1-2 อาทิตย์เอง ตอนน้ีปาไป 1 เดือนกว่าแล้วฉะน้ัน ขอเป็นเร่ืองเร่งด่วนจริงๆ 
 สำหรับแนวเขตว่าจะซื้อลักษณะอย่างไรต้องห่างจากชุมชนตามของกระทรวง
 ทรัพย์ กรมควบคุมมลพิษ 1 กิโลเมตร อย่างน้อย 700 เมตร ตามกฎ TOR ก็จะ
 ออกเองว่ายังไงบ้าง ต้องห่างจากชุมชน โรงเรียน ประมาณ 1 กิโลเมตร เบื้องต้น
 ขอชี้แจงเท่าน้ีครับ  
นายลุตฟี  หะยีอีแต - ครับต่อด้วยเร่ืองที่ทิ้ งขยะ ช่วยบอกกรอบสักนิดหน่ึง ในเร่ืองระยะห่าง     
นายกเทศมนตรี   700 เมตร เป็นอย่างน้อย ถ้าจะให้ดี 1 กิโลเมตร เรื่องน้ีเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับ
 พวกเรา ก็อยากให้ช่วยกันดูและสุดท้ายมาลงมติด้วยกันว่าสมควรที่จะซื้อ
 ตรงไหน และสภาพพื้นที่ เป็นยังไงช่วยชี้แจงด้วยครับ ถ้าเป็นหลุมบ่อได้ไหม 
 สภาพพื้นที่ต้องลักษณะเดิมไหมครับ 
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นายอัณณัส  ขุนกาเซ๊ะ - ขออนุญาตครับท่านนายก ผมมีข้อมูลนิดหน่ึงครับ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  1. ต้องเป็นที่ดินมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3 ก ได้หมด 
                                   2. ที่ดินที่จะซื้อต้องไม่อยู่ระหว่างยึด เป็นพื้นที่ว่างเปล่าปราศจากสิ่งปลูกสร้าง
 ถาวร กรณีมีสิ่งปลูกสร้างเจ้าของที่ดินต้องเอาออก ซื้อได้ผู้เสนอขายจะต้องเป็น 
 ผู้มีเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวด้วย อยู่ที่เจ้าพนักงานพิจารณาต้องคงสภาพ
 เดิมครับ        
นายลุตฟี  หะยีอีแต - สภาพเดิมน้ี หมายความว่าถ้ามีรอยขุดอยู่แล้วได้หรือไหมครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายคัมภีร์  ดาแนแม - ครับขอเพิ่มเติม คือจริงๆ TOR เงื่อนไขหลังจากน้ีท่านนายกถาม  
ปลัดเทศบาล                  1. คือไม่มีกำหนดในระเบียบ ที่น้ี ผอ.สาธารณสุขฯ ได้บอก 2-3 ข้อ คือโดยหลัก
 ทั่วไปไปหาใน Gogle ได้ บางที่ก็ไม่เหมือนกัน คือ 1 ที่ดินต้องอยู่ในเขตหรือ                 
 นอกเขตก็จะระบุเลย ซื้อนอกเขตก็ได้ น้ีประเด็นแรก 
                                   2. ประเด็นที่ 2 ที่ดินต้องติดถนนเวลารถเข้าออกสะดวก เป็นดุลยพินิจของTOR 
 คณะกรรมการ 
                                   3. บางที่เขาใช้ให้คงสภาพเดิม บางแห่งก็ไม่ได้ใส่ที่มองไปแล้ว การซื้อที่ดิน
 กำหนดให้คงสภาพเดิมไว้ก่อน เขาจะกำหนดลักษณะน้ีต้องห่างไกลชุมชน        
 กี่กิโลเมตร ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ประเด็นน้ีต้องมากำหนด TOR อีกที จึงจะไป
 หาได้สมมุติว่าเราเจอที่กำหนดไว้แล้ว เจาะจงไปเลยว่า นาย ก น้ีจะขายก็ใช้
 มาตรา 56 (2)(ช) ซื้อเฉพาะที่ เฉพาะแห่งได้ใช้วิธีเจาะจง TOR ตัวน้ีต้องกำหนด
 เอง 
 4.ทำแล้วอย่ากระทบไม่ควรอยู่ที่สูง เวลาฝนตกจะได้ไม่มีปัญหากับคนด้านล่างก็  
 ต้องดูให้ที่เราต้องกำหนดขึ้นมาเอง น้ำท่วมถึงไหมก็จะเป็นปัญหาประเด็นน้ีก็ 
 สำคัญ ถ้าจะซื้อบาเระใต้ก็ต้องดูให้ดี ชาวบ้านตรงน้ันเดือดร้อนจบเลยฝาก 
 กรรมการด้วยไปดูหลายที่มาประกอบกัน ขอบคุณครับ 
นายดอเลาะ  เปาะแว       - ครับที่ว่ามีเงินสะสมเหลือเท่าไร ถ้าถนนหลังอนามัยทำได้ไหมครับ ซ่อมได้ไหม
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นายคัมภีร์  ดาแนแม - ครับ คือเงินสะสมจะใช้ทุกอย่างไม่ได้ ผมบอกแล้วข้อ 89 สิ่งแรกถ้าไม่อยู่ใน
ปลัดเทศบาล แผนคือจะไปแตะไม่ได้ ถ้าที่ท่านประธานสภาบอกอยากไปซ่อมใช้งบซ่อมก่อนถ้า
 ไม่พอเพิ่มได้ เงินสำรองจ่ายใช้ได้มีอยู่ 500,000 บาท การใช้เงินสะสม คือ 
                                     1. ต้องเป็นความเดือดร้อนของประชาชน 
                                     2. เพิ่มพูนรายได้ 
                                     3. เงินบริการสาธารณะ 
                                   - ทั้งน้ีสุดท้ายสุดต้องอยู่ในแผนพัฒนาเท่าน้ัน   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

-18- 
 

นายดอเลาะ  เปาะแว        - สมมุติปลัด ทำได้ไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายคัมภีร์  ดาแมแม - ถ้าอยู่ในแผนได้ คือสร้างใหม่ไปเลยไม่ต้องซ่อม ต้ังงบเท่าไรก็ว่าไปใช้คำ
ปลัดเทศบาล    ปรับปรุงใหม่แก้ปัญหาระยะยาว ไม่มีในแผนก็บรรจุไปแผนเปิดได้ตลอด 
                                   อยู่แล้วครับ                   
นายลุตฟี  หะยีอีแต - อีกนิดหน่ึงครับ ตอนน้ีเป็นที่ทราบรถ JCB เสียอยู่กำลังดำเนินการซื้อระบบ
นายกเทศมนตรี               ไฮโดรลิกค์ ที่น้ีก็อยากให้พวกเราลองดู ตรงไหนที่มีน้ำท่วมขัง ก็ให้เอารถแม๊กโค
 เล็กไปก่อน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านของพวกเราต่อไป
 ครับ ต่อไปมีอะไรขอให้พวกเราคุยกัน หารือกันอยากให้เปิดใจกันช่วยเหลือกัน
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เร่ืองไฟฟ้าทางกองช่างดำเนินการอยู่ 
 ส่วนเรื่องถังขยะ เช็คว่าไม่ครบเท่าไรแล้วจะได้ดำเนินการจัดซื้อต่อไป วันน้ีต้อง
 ขอบคุณพวกเราทุกๆ คน ขอบคุณครับ 
นายดอเลาะ  เปาะแว - ขอบคุณทุกท่านครับ ผมขอฝากคำคม  มาช้า ดีกว่าไม่มา ขอปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณครับ 
 
เลิกประชุมเวลา  13.30  น.  
 
 
 
     (ลงชื่อ) ฉัตรนียา ทัศนลีลพร  จดรายงานการประชุม 
       (นางฉัตรนียา ทัศนลีลพร) 
 

                                                    (ลงชื่อ)  ไพสิฐ นรารักษ์       เลขานุการสภาเทศบาล 
           (นายไพสิฐ นรารักษ์) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงลงลายมือชื่อดังน้ี 

สภาเทศบาลรับรองแล้ว   (ลงชื่อ)   มะรอมือลี  โล๊ะดิง ประธานกรรมการ  
เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ                    (นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง)                      
สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2565  (ลงชื่อ)    ราเสะ ฮาแวโย    กรรมการ 
วันที่  21  ธันวาคม  2565                             (นายราเสะ ฮาแวโย) 
                                                     (ลงชื่อ)     ซูรฮัน  มูซอ     กรรมการ/เลขา   
                                                               (นายซูรฮัน  มูซอ) 
ลงชื่อ  ดอเลาะ เปาะแว 
   (นายดอเลาะ เปาะแว)        
ประธานสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ  
 
 
 
 


